

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็น	รายละเอียด
<p>๑.ประวัติและความเป็นมา</p>	<p>ศพก.อำเภอบ้านนาสาร ในปี ๒๕๕๓ เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรุพี มีนายสินชัย วงศ์จินดา เป็นประธาน ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่เคยได้รับรางวัล ศูนย์บริการฯดีเด่น ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และของภาคใต้ ปี ๒๕๕๙ ต่อมาได้มีสถานะเป็น ศพก.เครือข่ายของอำเภอบ้านนาสารด้วย จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากประธาน ศพก.หลักของอำเภอบ้านนาสารได้ลาออก คณะกรรมการศพก.และแปลงใหญ่อำเภอบ้านนาสารจึงมีมติให้ ศพก.เครือข่ายตำบลพรุพี มีสถานะเป็นศพก.หลัก ของอำเภอบ้านนาสารจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีศูนย์เครือข่ายของ ศพก.จำนวน ๑๑ ศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอบ้านนาสารมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จนเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชุมชน และเป็นศูนย์กลางการบริการ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน</p>
<p>๒.ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.</p>	<p>เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การให้บริการทางการเกษตร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในพื้นที่</p>
<p>๓.ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตั้งเป้าหมาย และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายศพก. และภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร - มีกระบวนการดังนี้ เกษตรกรต้นแบบ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศพก. โดยวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของศพก. ในประเด็น 6 ประเด็น คือ เกษตรกรต้นแบบ หลักสูตรการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และจำนวนผู้เข้าใช้บริการศพก. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อใช้กรอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานศพก. นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ศพก. ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ พัฒนาเกษตรกรต้นแบบศพก. พัฒนาฐานเรียนรู้ และแปลงเรียนรู้ของศพก. เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสารร่วมกับคณะกรรมการศพก. ระดับอำเภอประชุมกำหนดแผน และกำหนดคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของ ศพก. จากนั้นสรุปและรายงานผลให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสารและคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ ทราบในที่ประชุม
<p>๔. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีแรงจูงใจจากการที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพของเกษตรกร และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ นักท่องเที่ยวสามารถนำเอาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ วิธีการดำเนินงานมีการวางแผนกิจกรรม ปรับปรุงด้านสถานที่เพื่อให้พร้อมรับบริการ นักท่องเที่ยว จัดให้มีจุดน่าสนใจ มีความสะดวกสบายในการเข้าชม บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน</p>